

Chào đón tuần học mới, chiều ngày 30/10/2023, trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã tổ chức buổi chào cờ đầu tuần 09 với nhiều nội dung bổ ích.



Toàn cảnh buổi lễ chào cờ đầu tuần 09

Mở đầu buổi chào cờ, Đoàn trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã tổng kết hai mặt tuần 08, công tác tháng 10 và triển khai công tác Đoàn tuần 09, các hoạt động hướng đến 20/11: tuyên dương các tập thể lớp đứng đầu hai mặt thi đua của nhà trường, các tập thể lớp đạt thành tích cao trong tháng 10/2023. Đồng thời nhắc nhở các em học sinh cần cố gắng nỗ lực học tập, chấp hành nghiêm túc nội quy nhà trường. Đặc biệt là học sinh nội trú cần vệ sinh sạch sẽ nơi ăn, chỗ ở, thực hiện đúng giờ giấc học tập nội trú nghiêm túc.



Các em học sinh được nghe tổng kết tuần 08 và phổ biến các kế hoạch tuần 09.

Cũng trong buổi chào cờ, Thầy Bùi Quang Định, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã có nhiều chia sẻ đến các em học sinh về học tập, rèn luyện và những câu chuyện cuộc sống. Đặc biệt là nhắc nhở các em học sinh chuẩn bị cho kì thi giữa học kì 1 sắp tới và thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, những bông hoa điểm 10, những tiết học tốt như những món quà ý nghĩa dâng lên thầy cô.



Thầy Bùi Quang Định, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ tại buổi chào cờ tuần 09

Đặc biệt, trong giờ chào cờ Cô Võ Thị Chinh - Tổ trưởng tổ Ngữ văn đã tổ chức hoạt động sinh hoạt dưới cờ tuần 09 với nội dung **“Khám phá bản thân - Tôi là ai?... Và Tôi sẽ là ai?”**.



Cô Võ Thị Chinh với hoạt động sinh hoạt dưới cờ tuần 09

Khám phá bản thân là quá trình nhận dạng bản thân của mỗi người, tức là nhận thức được bản thân là ai, giá trị, sở thích, niềm đam mê, điểm mạnh, điểm yếu,... của bản thân là gì.

Khám phá bản thân đòi hỏi mỗi người phải mạnh dạn đối diện với những cảm xúc, suy nghĩ, hành động của mình một cách trung thực và không đánh giá tiêu cực về bản thân quá mức. Quá trình này giúp mỗi người tìm ra những cơ hội để phát triển cũng như tăng sự tự tin trong cuộc sống, tìm ra hướng đi và đích đến của bản thân.



Các em học sinh đã mạnh dạn chia sẻ “Tôi là ai, Tôi sẽ là ai, cũng như cách để các em đạt được điều đó.

Thông qua buổi sinh hoạt dưới cờ, mong rằng sẽ mang đến cho các em học sinh trường THPT Nguyễn Chí Thanh những kiến thức bổ ích để các em có thể khám phá được bản thân mình và trở thành cá nhân xuất sắc trong một tập thể./.

BAN TRUYỀN THÔNG